



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๖๕) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๘๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

ที่ อต. ๐๐๒๓.๑๕/ว 34 วันที่ 19 ส.ค. 65

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล.....ทุกแห่ง

นายก อบต. ....ทุกแห่ง

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธิตี ตอกแก้ว)

ห้องเรียนอำเภอลับแล

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ (โทร.) ๐๘๙๔-๕๓๙๐๙๒๗



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๘๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

พร้อมนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอสงสารเนื่องในโอกาสวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๖๕) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒ ต่อ ๒๑๘



สารอภิตีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพภักดีมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน

ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เป็นผู้ให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละดูแล อบรม สั่งสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทางปัญญาและทางอารมณ์ มีทัศนคติทางบวก รวมทั้งมีคุณธรรมเป็นเครื่องจ้ำจุนความคิดและการกระทำ ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่อง ให้เป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สองที่นำพาให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางในการประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อเนื่องมาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทำให้สถานศึกษาไม่อาจจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ ซึ่งเป็นภาระงานที่หนักยิ่ง ด้วยความรับผิดชอบของหน้าที่ที่มีต่อศิษย์และสังคม ทุกท่านคงมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายาม และเสียสละ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศิษย์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เดียวกันกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน

ในโอกาสวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้ง เสด็จพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพยานุภาพแห่งบูรพาจารย์ จงดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่ง อันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อภิตีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

